



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยขึ้นบัญชีเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ลำดับที่สอบได้	หมายเหตุ
๐๐๔	นางสาวเพียงตะวัน สงพรมทิพย์	๑	

หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการสรรหาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จะไม่พิจารณาแต่งตั้ง หรือยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งแล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

ทั้งนี้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จะพิจารณาจ้างตามลำดับที่ที่ผ่านการคัดเลือกในประกาศผลการคัดเลือกฯ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้ใช้ได้ ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรร อย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ผู้ที่ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ หรือไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ภายในระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งเพื่อจ้างกำหนด

๒. ผู้นั้นมีเหตุผลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะแต่งตั้ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

อนึ่ง หากผู้สมัครสอบรายใดต้องการขออุทธรณ์คะแนนของตนเอง ให้ยื่นคำร้องต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลสอบนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวยุภา ผลเกต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น